



ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของคนพิการและครอบครัว เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่นิคมสร้างตนเองที่รับผิดชอบ (ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลวังคัน และตำบลหนองมะคำโม่ง) จำนวน ๑ อัตรา

จังหวัดสุพรรณบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล
๐๐๑	นายวิโรจน์ ทองเปลว
๐๐๒	นางสาววาริกา เพชรวิสัย

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ ในตาราง ดังนี้

วันและเวลา	การประเมิน	สถานที่สอบ
วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	สอบสัมภาษณ์ ๑. ความรู้ พิจารณาจากประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน และ สัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม ๒. ความสามารถ สัมภาษณ์เพื่อ พิจารณาความสามารถที่จะทำงานใน หน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการ ตอบปัญหา แก้ปัญหา แสดงความ คิดเห็นในเรื่องต่างๆ ๓. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกาย และจิตใจ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่างๆ	ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด สุพรรณบุรี ชั้น ๑

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด ดังนี้

๑) ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

สุภาพสตรี สวมเสื้อแบบสุภาพ กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น

๒) เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสอบสัมภาษณ์ และจะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ภายหลังที่การสัมภาษณ์ ได้ดำเนินการไปแล้ว คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์อาจพิจารณาไม่อนุญาต ให้เข้ารับการประเมินก็ได้

๓) ควรไปถึงสถานที่ประเมินการสอบสัมภาษณ์ก่อนเริ่มเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๔) หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในวันเข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ คือ บัตรประจำตัว ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน ทั้งนี้ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวมาแสดงตนในการ เข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้เข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ภายหลังการประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการประเมิน สอบสัมภาษณ์ต้องแสดงสำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาใบทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มีหลักฐาน แสดงอาจไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๕) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินการสอบสัมภาษณ์ อาจไม่ได้รับ อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาสั่งตักเตือนให้คะแนน ก็ได้

๖) ผู้ใดไม่เข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้

ง) การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี และทางเว็บไซต์ <http://www.suphanburi.m-society.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวกฤษิตา โกมลารอนะชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี